

## ความคิดอะไรบางอย่าง ที่ ต้อง.....เปลี่ยน....?

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2552

**เป็นทัศนคติที่แอบแฝงอยู่ในสังคมของเรา จนแพร่หลายจนน่าใจหายว่า**

ถ้าเกิดมันกระจายไปทุกหย่อมหญ้า

คนในสังคมของเราจะอยู่กันได้อย่างไร กับความคิดแอบแฝง**ประมาณนี้**

ถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติความคิด อย่าให้สืบทอดต่อๆ ไปเป็นอันขาด

จะมีความคิดอะไรบางอย่าง ที่ ต้องเปลี่ยน?

### เลิกคิดว่า ที่เขายังทำเลย ทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้?

อย่างเช่น 'รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ยอมนำจานไปเก็บ เพราะเห็นว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่เอาไปเก็บเลย',  
'ยื่นรอรถเมล์ที่นอกป้าย เพราะใครเขาก็ยื่นกัน' <http://www.dek-d.com/content/copy.html>

บางเรื่องที่ไม่ดี ก็ไม่ควรที่เราจะทำตามครับ การทำดีมันลำบากกว่าการทำไม่ดีอยู่แล้ว  
อย่างการไม่นำจานไปเก็บ มันก็สบายกว่า หรือการที่ไปยื่นรอรถประจำทางก่อนถึงป้าย ก็จะได้ขึ้นก่อน

แต่ถ้าเรื่องแค่นี้ เรายังละเลยต่อระเบียบที่วางเอาไว้ ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นการเพาะนิสัยทำผิดกฎ  
ต่อไปอาจติดเป็นนิสัยได้ ขณะเดียวกัน ถ้ามีคนอื่นเขาปฏิบัติกันตามระเบียบ **เท่ากับเรากำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่นั่นเอง**

รวมไปถึงเรื่องของการแก้แค้น ถ้าต่างฝ่ายเอาแต่คิดว่า **'เขาทำไม่ดีกับเรา เราก็ทำกลับไป'**  
เมื่อตอบโต้กันไปมาอย่างนี้ ก็เหมือนเป็นการยื่นสิ่งร้ายให้กันไม่จบสิ้น <http://www.dek-d.com/content/copy.html>

ลองหยุดที่เราดีไหม เพราะถ้าเราตอบกลับด้วยสิ่งร้าย สิ่งร้ายที่เราได้รับมาแค่ 1 ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น  
2,3,4 ก็ได้

**"ใครๆ เขาก็ผิดระเบียบกัน เราจะผิดระเบียบบ้างไม่ได้หรอก"** ความคิดแบบนี้ มาเปลี่ยนกันเถอะครับ

## ฉวยโอกาสได้ คือคนฉลาด (เรื่องไม่ดี) <http://www.dek-d.com/content/copy.html>



การแอบแซงลัดคิวคนอื่นได้, การหนีเรียนคาบกิจกรรมได้, การลอกข้อสอบได้  
ความคิดที่ว่าคนเหล่านั้นนั้นเก่ง ที่สามารถฉกฉวยโอกาสได้ ก็เป็นความคิดไม่ถูก <http://www.dek-d.com/content/copy.html>

'น้ำขึ้น ไม่ใช้ต้องรีบตักเสมอไป' ความเป็นจริงพวกเราต้องร่วมต่อต้าน บุคคลที่ฉกฉวยโอกาสเหล่านี้  
อย่างน้อยๆ ต้องไม่ไปหลงขึ้นชมการกระทำ หรืออยากทำเป็นเยี่ยงอย่าง

**"คนนั้นลอกข้อสอบเพื่อนได้ เก่งจัง"** ความคิดแบบนี้ มาเปลี่ยนกันเถอะครับ

## ทำดี แต่อย่าเด่น <http://www.dek-d.com/content/copy.html>



เราอาจจะอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันตลอดเวลาเกินไป พอถึงเวลาที่ต้องเสียสละเพื่อคนอื่น  
กลับทำให้เกิดความลั้งเลใจ บวกกับอีกความเชื่อที่ว่า **'ทำดีได้ แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย'**

กลายเป็นความเชื่อติดตัว ต่อต้านการทำความดีไปโดยปริยาย  
เป็นพฤติกรรมแปลกในสังคมที่คนกลัวการทำความดี <http://www.dek-d.com/content/copy.html>

ถ้างั้นเถอะครับ การทำสิ่งดีๆ เนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ควรลั้งเลเลย ทำดีไม่ต้องอายใครจ้า..

**"ไม่อย่างทำดี เดี่ยวเขาหาว่าอยากเด่น"** ความคิดแบบนี้ มาเปลี่ยนกันเถอะครับ

## ทำดี ได้ดีมีที่ไหน?

หลังจากเราได้ทำความดีกันแล้ว บางครั้งอาจเกิดความรู้สึกต่อไปว่า **'ทำไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีเลย'**

เข้าใจอยู่ว่า การทำความดีนั้นมันยาก ต้องมีเจตนาที่ดีต่อคนอื่นก่อน ต้องออกแรงมากกว่าปกติ  
และส่วนใหญ่จะเป็นการเสียสละ ที่ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์

แต่ที่มั้งค์คิดว่า ความสุขของการทำความดีไม่ได้อยู่ที่เราได้รับอะไร แต่ **'ความสุขอยู่ที่ เราได้ทำอะไรมากกว่า'**  
<http://www.dek-d.com/content/copy.html>

ความสุขสิ้นสุดเมื่อเราได้ทำไปแล้ว การที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อๆ มา ถือเสียว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันครับ

"ทำดี ไม่ได้ดี ไม่ทำดีกว่า" ความคิดแบบนี้ มาเปลี่ยนกันเถอะครับ

เด็กดีคนไหน ที่มีความดีที่กล่าวมาอยู่แล้ว ก็ขอให้ยึดมั่นทำสิ่งที่ถูกต่องันต่อไปนะคะ  
ขณะที่ใครอาจเผลออยู่ ก็หันมาเปลี่ยนกันเถอะครับ ใครไม่ทำช่างเขา เราทำครับ